

สกอ. จับมือ ก.พ. เชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลและการศึกษา



29 มิถุนายน 2561 ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เลขาธิการ กกอ. กล่าวตอนหนึ่งว่า ปัจจุบันการดำเนินการของภาครัฐมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเชื่อมโยงภารกิจเข้าด้วยกัน เพื่อการมุ่งสู่ยุทธศาสตร์และลดความซ้ำซ้อนของการทำงาน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานกลางของระบบอุดมศึกษา มีระบบความเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆกับสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 156 แห่ง สิ่งที่เราจะดำเนินการในอนาคตต่อไประหว่างหน่วยงานทั้งสองนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการตรวจสอบความสามารถ สมรรถนะของประเทศ สามารถตรวจสอบทิศทางการผลิตกำลังคน และสามารถวางแผนได้ถูกต้องในการกำหนดยุทธศาสตร์ให้เหมาะสม การสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆสู่การพัฒนาบุคลากรยุคใหม่ หวังว่าเราจะได้ใช้ประโยชน์และพัฒนาข้อมูลให้เป็นข้อมูลเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติในอนาคตได้เป็นอย่างดี



เลขาธิการ ก.พ. กล่าวในตอนท้ายว่า ฐานข้อมูลที่เราได้นำมาเชื่อมกันนั้นจะทำให้สามารถบริหารกำลังคนได้เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพ เราจะได้ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลที่ได้สะสมมา และเปิดโอกาสให้กับผู้ที่มีส่วนร่วมทั้งภาคประชาชน ภาคเอกชนซึ่งเป็นเครือข่ายในการทำงานร่วมกันในอนาคตต่อไป ทั้งเรื่องกำลังคนที่จะสร้าง การให้ทุนในการทำงาน การหมุนเวียนกำลังคนไปสู่การทำงานในระดับท้องถิ่น หรือหมุนเวียนไปทำงานสู่ระบบเอกชน ในขณะเดียวกันก็จะมีโอกาสในการดึงกำลังคนในภาคท้องถิ่น ภาคเอกชนกลับเข้ามาทำงานในภาครัฐได้ด้วย



การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ในครั้งนี้ มีสาระสำคัญของความร่วมมือในการอำนวยความสะดวก การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลและด้านการศึกษาระหว่างกัน แต่ฝ่ายสามารถนำข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลและด้านการศึกษาไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้ สำนักงาน ก.พ. และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะร่วมกันจัดทำขอบเขตข้อกำหนดวิธีการ แนวทางด้านเทคนิคในการใช้ข้อมูลรวมทั้งพัฒนาปรับปรุงระบบที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกัน โดยแต่ละหน่วยงาน จะใช้ข้อมูลที่ได้จากการเชื่อมโยงเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และร่วมกันประเมินผลการเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล ภายใต้บันทึกข้อตกลงดังกล่าว

การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล และด้านการศึกษาในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานภาครัฐ ผ่านการเชื่อมโยงระบบจากหลายหน่วยงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการให้มีความสะดวกรวดเร็ว มีความโปร่งใส และเป็นการสนับสนุนการพัฒนาหน่วยงานสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป